



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## สหกรณ์การเกษตร JA HADANO เยือนไทย โครงการแลกเปลี่ยนภาพวาด ไทย-ญี่ปุ่น

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้อนรับผู้แทนสหกรณ์ JA HADANO ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการแลกเปลี่ยนภาพวาด กิจกรรมภายใต้โครงการมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างขบวนการสหกรณ์ไทยและญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้บุคลากรด้านสหกรณ์ของไทยมีโอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรของขบวนการสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่น

นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังให้การต้อนรับคณะผู้แทนสหกรณ์การเกษตร JA HADANO ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งสิ้น 14 ราย ว่า การเดินทางมายังประเทศไทยของสหกรณ์การเกษตร JA HADANO ครั้งนี้เพื่อเข้าเยี่ยมชมการระอชิบตีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเยี่ยมชมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี สหกรณ์เกษตรในจังหวัดเพชรบุรีที่ได้ร่วมดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนภาพวาด ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จำกัด รวมถึงโรงเรียนวัดหนองแก และโรงเรียนวัดหนองปรัง โรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่การดำเนินงานของทั้งสองสหกรณ์

“สหกรณ์การเกษตร JA HADANO จำกัด เป็นสหกรณ์การเกษตรของประเทศญี่ปุ่น ที่มีความสัมพันธ์กับสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จำกัด จังหวัดเพชรบุรี มาถึง 9 ปี มีการจัดทำกิจกรรมร่วมกัน คือ การแลกเปลี่ยนขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมต่อกัน มีการเลี้ยงอาหารเด็ก อีกทั้งยังส่งเสริมความรู้สึกรักกัน เพื่อให้เด็กมีแนวคิดที่กว้างไกล ให้ได้รู้จักผู้คนมากขึ้น โดยมีการจัดทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมถึงการทำให้ผู้ปกครองที่เข้าร่วมในสหกรณ์ได้มีกิจกรรมดี ๆ ทำ เช่น กิจกรรมโฮมสเตย์ที่บ้านเขาย้อย และบ้านลาด เป็นต้น” รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

เช่นเดียวกันสหกรณ์ของไทยก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมสหกรณ์ JA HADANO ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยปัจจุบันได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ซึ่งในอนาคตก็จะมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันอีกด้วย โดยประเทศญี่ปุ่นเองได้ใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในด้านอาหาร ทำนองเดียวกันด้านเทคโนโลยีสมาชิกก็ได้ความรู้ และเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันด้วย ทั้งนี้ในปี 2558 จะมีการรวมตัวกันระหว่างกลุ่มอาเซียน โอกาสที่สหกรณ์ไทยจะเป็นแหล่งผลิตอาหารให้ญี่ปุ่น เป็นสิ่งที่สหกรณ์ในประเทศไทยควรจะมีการปรับตัวเช่นกัน

ทางด้านผู้แทนจากสหกรณ์ JA HADANO ประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยว่า การเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และขอบคุณต่อการต้อนรับที่อบอุ่น ซึ่งการแลกเปลี่ยนภาพวาดของประเทศญี่ปุ่นได้เริ่มที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในแถบเอเชีย ครั้งนี้แม้จะเป็นการเริ่มต้นที่การ

แลกเปลี่ยนภาพวาดหรือการประกวดการเขียนตัวอักษร แต่ก็เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี และหวังว่าการประกวดเขียนตัวอักษรและภาพวาดของนักเรียน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศจะได้รับการพัฒนา

“การแลกเปลี่ยนภาพวาดระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี 1996 มีการแลกเปลี่ยนภาพวาดระหว่างนักเรียนชั้นประถมต้นและชั้นมัธยม เราได้ที่ถือโอกาสในการแลกเปลี่ยนครั้งนั้นเริ่มออกเดินทางมาเยี่ยมเยือนประเทศที่เรามีการส่งภาพไปให้ ปีนี้รวมเป็นปีที่ 11 แล้ว ครั้งนี้ได้รับการเรียนรู้จากสหกรณ์ที่บ้านลาด สหกรณ์บ้านเขาฮ้อย และได้รับการเรียนรู้จากวัฒนธรรมของโรงเรียนที่ไปเยี่ยม ทั้งโรงเรียนวัดหนองแกและวัดหนองปรุง ทำให้เกิดความทรงจำ ความประทับใจที่ดีมาก และการที่สมาชิกเข้าร่วมเยี่ยมชมสหกรณ์ในประเทศไทยทำให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ของประเทศไทย และทำให้เกิดความรู้สึกว่า มั่นใจ เชื่อใจว่าเราจะสามารถเข้าไปในกลุ่มของเอเซียกันได้เช่นกัน” ผู้แทนจากสหกรณ์ JA HADANO กล่าว

-----